



## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2565

### เรื่อง

1. คอลัมน์: แท็งก์ความคิด: Next Step เกษตรไทย
2. ก.เกษตรฯให้ความสำคัญทุกมีอบที่เรียกร้อง
3. รายงานพิเศษ: 7 ปี'กยท.'ลุยคาร์บอนเครดิต บั้มรายได้เพิ่ม-ยกชั้นสวนยั่งยืน
4. ภาพข่าว: ลำไยออกแล้ว
5. ท่วมนาข้าวพิจิตร
6. รายงานพิเศษ: 7 ปี'กยท.'ลุยคาร์บอนเครดิต บั้มรายได้เพิ่ม-ยกชั้นสวนยั่งยืน
7. รง.โพรมอสต์ปิด อย่านโยน เกษตรกร เป็นแพะ จี้ปรับราคามดิบ 1 ส.ค.
8. คอลัมน์: วิถีชีวิต: 'อดีตฉันทนา' มาเป็นกูรูเกษตรอินทรีย์ ชีวิตหญิงแกร่ง ...
9. 'ประภัตร'ลุยแดนอีสานส่งมอบโคให้เกษตรกร พร้อมแนะโครงการสานฝัน...
10. "ประภัตร" ลุยแดนอีสาน ส่งมอบโคให้เกษตรกรในโครงการธนาคารโค...

### สื่อ

มติชน  
มติชน  
ข่าวสด  
มติชน (กรอบบ่าย)  
แนวหน้า  
ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
ฐานเศรษฐกิจ  
เดลินิวส์  
dailynews.co.th  
banmuang.co.th

\*\*\*\*\*



# แท็งก์ความคิด

นฤตย์ เสกธีระ maxlvi2810@gmail.com

## Next Step เกษตรไทย

**ณ** เวลามองไปทางไหนก็มีแต่คนร้องโอดโอย เพราะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจุ่มเร็ว

ฟังแล้วมองไปข้างหน้าเห็นแต่ความมืดมน

ขณะเดียวกัน ยังเชื่อในทุกๆ ความมืดที่เกิดขึ้น ย่อมมีความสว่างรออยู่ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง

เมื่อวันก่อนได้นั่งฟัง นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วพบว่ายังมีแสงสว่าง

รู้สึกว่ายังมีความหวัง

นายอลงกรณ์ขึ้นปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ Next Normal : ธุรกิจเกษตรต้องปรับตัวอย่างไร? หลังโควิดสู่โรคประจำถิ่น ภายในงานสัมมนา Next Step เกษตรกร

ไทย ก้าวต่อไป “ธุรกิจเกษตร” รับมืออย่างไร? หลังโควิด-19 “สู่โรคประจำถิ่น” จัดโดยเทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์

สรุปเนื้อหาได้ความว่า แม้เราต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง แต่เราก็สามารถปรับตัวได้

การปรับตัวของธุรกิจภาคเกษตร ต้องมอง 2 ด้านเสมอ

ด้านหนึ่ง คือ ปัญหา อีกด้านหนึ่ง คือ โอกาส

หัวใจสำคัญอยู่ที่ข้อมูลข่าวสาร มุมมอง และการปรับตัวของแต่ละธุรกิจ

พร้อมกันนั้นนายอลงกรณ์ยังได้นำเสนอ “โอกาส” ทางภาคเกษตรไทย

มองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังเผชิญ คือ Next Step ธุรกิจเกษตรไทยสู่มหาอำนาจทางอาหารโลก

เหตุที่มองเช่นนั้น เพราะเห็นว่าไทยมีศักยภาพเป็นประเทศส่งออกอาหาร

ปัจจุบันอยู่ในอันดับ 13 ของโลก มูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาท

และเคยติดอันดับ 11 เมื่อปี 2562 มาแล้ว จึงเชื่อว่าในปี 2565 ไทยจะมีอันดับสูงขึ้นถึงระดับ 11-12 อีกครั้ง

นอกจากนี้ วิกฤตที่เกิดขึ้นคือโอกาสของเกษตรกรไทย

4 วิกฤตการณ์ที่ต้องเผชิญ ได้แก่ 1.วิกฤตโรคโควิด-19 ระบาด 2.สงครามรัสเซีย-ยูเครน 3.ประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และ 4.ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ หรือ Climate Change

วิกฤตทำให้โลกขาดแคลนอาหารและเกิดปัญหาในการผลิตภาคเกษตร

โลกต้องการสินค้าเกษตรและอาหารมากขึ้น ขณะที่ไทยมีความมั่นคงทางอาหาร

ดังนั้น ประเทศที่ไม่มีความมั่นคงทางอาหาร ต้องแสวงหาอาหาร

ไทยที่มีอาหารมากล้น จึงมีโอกาสทำการค้า

ขณะเดียวกัน 3 ปีที่ผ่านมา ไทยได้สร้างศักยภาพใหม่ภาคเกษตร ภายใต้ 5

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรฯ ในยุคที่มี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จับคู่กับกระทรวงพาณิชย์ นำโดย นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

### ชูแนวทาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”

กำหนดยุทธศาสตร์ 1.ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต 2.ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 3.ยุทธศาสตร์ 3’s (Safety-Security-Sustainability) หรือเกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง และเกษตรยั่งยืน

4.ยุทธศาสตร์ การทำงานเชิงบูรณาการ และ 5.ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืน บนศาสตร์พระราชา

ผลการดำเนินการ ทำให้ภาคการเกษตรไทยมีการเปลี่ยนแปลง

1.เกิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ AIC (Agritech and Innovation Center) และ 766 นวัตกรรมเมดอินไทยแลนด์

2.เกิดศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agriculture Big Data Center : NABC)

3.ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์มเมชัน (Digital Transformation) ปฏิรูปการบริหารราชการ และการบริการประชาชนของกระทรวงเกษตรฯ

4.ปลูกให้เกิดเกษตรอัจฉริยะและตลาดออนไลน์ 5.เกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง-ชนบท 6.เกษตรแห่งอนาคต อาหารแห่งอนาคต

7.โลจิสติกส์เกษตร เชื่อมไทย เชื่อมโลก 8.เกษตรแปลงใหญ่ สตาร์ตอัพเกษตร 9.ยกระดับเกษตรกรก้าวใหม่

10.เกษตรสร้างสรรค้สู่เกษตรมูลค่าสูง (The Brand Project) เน้นแปรรูป สร้างมูลค่าและพัฒนาแบรนด์ 11.การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area base) ไม่มีเหลี่ยมล้ำ

และ 12.เปิดกว้างสร้างหุ้นส่วน (Partnership platform) ในประเทศและต่างประเทศ

ยกตัวอย่างความสำเร็จ หลังจากจับมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กับ ส.อ.ท. เดินหน้า

โครงการเกษตรอัจฉริยะ เกษตรแม่นยำ เป้าหมาย 2 ล้านไร่

ปรากฏว่าดำเนินการไม่ถึง 1 ปี บรรลุเป้าหมาย

และตอนนี้ได้ขยายเป้าหมายเป็น 5 ล้านไร่ พัฒนาภาคเกษตรให้ก้าวหน้า

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯยังต้องบริหารความเสี่ยงให้กับอนาคตคนไทย และประเทศ

ผลักดัน “เกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง” ขึ้นมา เพราะปี 2562 ประชากรภายในเมืองของไทยมีมากกว่าในชนบทเป็นครั้งแรก

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/อาทิตย์สุขสรรค์

วันที่: อาทิตย์ 24 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16205

Col.Inch: 71.87 Ad Value: 118,585.50

หน้า: 13(ซ้าย)

PRValue (x3): 355,756.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: แท็งก์ความคิด: Next Step เกษตรไทย

ขณะที่คนในเมืองมีความมั่นคงทางอาหารเพียง 10% เท่านั้น โครงสร้างนี้จึง  
อุบัติขึ้นครอบคลุม 77 จังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร

ปี 2565 กระทรวงเกษตรตั้งเป้าแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร จัดตั้งกลไกพัฒนา  
เกษตรกรระดับตำบลขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใน 2 เดือน รวม 7,435 ตำบลทั่วประเทศ  
878 อำเภอทั่วประเทศ

เปิดทางให้คนในชุมชนบริหารจัดการกันเอง

ชุมชนคือฐานหลักที่จะก้าวไปสู่ครัวของโลก

เป็น Top ten ของผู้ผลิตและส่งออกอาหารสู่โลก

นายอลงกรณ์ใช้เวทีของ “เทคโนโลยีชาวบ้าน” วางโรดแมปทางการเกษตร

นี่คือ Next Step ธุรกิจการเกษตร

นี่คือ อนาคตของเกษตรกรไทย

แผนมีอยู่แล้ว โอกาสกำลังเกิดขึ้น ส่วนวิสัยทัศน์การพัฒนาก็เป็นไปอย่าง  
ที่ได้อ่าน

เหลือแค่ความร่วมมือร่วมใจกันผลักดันให้ภาคการเกษตรประสบความสำเร็จ

หากทำได้ เกษตรกรไทยจะเข้าสู่ยุคก้าวกระโดด

กระโดดโลดแล่นไปตาม Next Step ที่ร่วมกันวางแผน และร่วมกันลงมือ

## ก.เกษตรฯให้ความสำคัญทุกมือบที่เรียกร้อง

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ กรณีนายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้านพูดช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีว่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มมวชนที่เดินทางมาชุมนุมหน้ากระทรวงเกษตรฯ เพื่อเรียกร้องให้กระทรวงพิจารณาเรื่องการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ โครงการเขื่อนราษีไศลนั้น นายเฉลิมชัยได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มมวชนทุกกลุ่มที่ได้เดินทางมาเรียกร้องให้แก้ปัญหาในด้านต่างๆ ตลอดมา โดยเฉพาะในส่วนของการจ่ายค่าชดเชยที่ดินของ เขื่อนราษีไศลและเขื่อนห้วยนา ก็ได้รับค่าชดเชยไปแล้วหลังจากที่ต่อสู้เรียกร้องมานานกว่า 30 ปี

นายธนา กล่าวว่ ในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกร้องขอให้กระทรวงพิจารณาเรื่องการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ โครงการเขื่อนราษีไศลของ จ.สุรินทร์ ที่กำลังชุมนุมอยู่นั้น นายเฉลิมชัยมอบหมายให้ลงไปพบกับกลุ่มมวชน เพื่อรับทราบปัญหาตามข้อเรียกร้องอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ตลอดมา และได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหา มวชน ตามที่กลุ่มเรียกร้อง ในวันที่ 11 สิงหาคมนี้ เวลา 13.30 น. ทางแกนนำและสมาชิกกว่า 1,000 คน มีความพึงพอใจและได้เดินทางกลับภูมิลำเนา จ.ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ขอสนับสนุนรถโดยสารจากกระทรวงคมนาคม จำนวน 31 คันเพื่อนำส่งกลุ่มมวชนเดินทางกลับภูมิลำเนา

# 7 ปี'กยท.'ลุยคาร์บอนเครดิต บั้มรายได้เพิ่ม-ยกชั้นสวนยั่งยืน

เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศมีจำนวน 1.75 ล้านราย เพาะปลูกยางพาราบนพื้นที่ 19.6 ล้านไร่ ปี 2564 มีการผลิตยางพาราได้ประมาณ 4.7 ล้านตัน ส่งออก 4.13 ล้านตัน มีที่เหลือใช้ในประเทศ โดยผลผลิตยางพาราจะใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ถุงมือ ถังรถ สายรัด ยางซีด และอยู่ในอุตสาหกรรมเชิงวิศวกรรมต่างๆ เช่น ทำฝักอวนนอน แอสฟัลต์ ถานสนามฟูตชอล ฯลฯ

หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2562 ส่งผลให้ความต้องการถุงมือ และเครื่องมือแพทย์ เพื่อสุขอนามัยในการต่อสู้กับโควิด-19 มีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง



กยท. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหาร จัดการเกี่ยวกับเงินของกองทุน ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ ดำเนินการให้ระดับราคายางมีเสถียรภาพ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สามารถผลิตและส่งออกยางพาราได้เป็นอันดับต้นๆ ของโลก

## พิเศษ รายงาน

ล่าสุดราคายางพาราปรับตัวลดลงบ้างตามราคาในตลาดโลก ถือเป็นไปตามกลไกตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง เพราะก่อนหน้านี้ราคายางพาราไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้นการลดลงถือเป็นการปรับฐาน แต่การปรับตัวลดลงของให้เกษตรกรชาวสวนอย่างกังวล เพราะความต้องการยางพารายังมีในตลาดโลก และราคายางพาราจะไม่มีทางเห็นราคา 3 กิโลกรัม 100 บาท อย่างที่หลายคนกังวลแน่นอน

แต่การรายงานแห่งประเทศไทย (กยท.) คาดการณ์ว่า 6 เดือนหลังของปี 2565 ราคายางก้อนถ้วยจะอยู่ที่ 48 บาท/กิโลกรัม (ก.ก.) ราคาน้ำยางสดอยู่ที่ประมาณ 57 บาท/ก.ก. ราคายางแผ่นดิบอยู่ที่ประมาณ 63 บาท/ก.ก.

ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย.) กยท.มีการเก็บเงินค่าธรรมเนียมส่งออก (เงินเชส) ได้ประมาณ 6,558 ล้านบาท ใกล้เคียงช่วงเดียวกันของปี 2564 เก็บเงินเชสได้ประมาณ 7,000 ล้านบาท คาดว่าตลอดปี 2565 จะสามารถเก็บเงินเชส จากการส่งออกยางพาราได้ประมาณ 8,442 ล้านบาท จากการส่งออกยางพาราใกล้เคียงปีก่อนหน้า ส่วนราคาในประเทศคาดว่าจะทรงตัวในระดับที่เกษตรกรรับได้แน่นอน

นายฤกษ์ ห้วยพัฒนากุล ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปี 2565 ถือเป็นวาระครบรอบ 7 ปีของกยท. ดังนั้น กยท.ตั้งเป้าใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนภาคเกษตร พร้อมเปิดแผนการบริหารยางพาราอย่างยั่งยืน เชื่อมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

พร้อมผลักดันให้เกิดความมั่นคงในอาชีพการทำสวนยางระยะยาว เช่น ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมตามความต้องการของตลาด สนับสนุนการปลูกยางแบบสวนยางยั่งยืน สามารถปลดล็อกความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิประโยชน์ของชาวสวนยางให้ทั่วถึงเท่าเทียมกัน โดยการจัดสวัสดิการให้พี่น้องชาวสวนยาง ถือเป็นเกษตรกรเพียงกลุ่มเดียวของประเทศไทยที่ได้รับสิทธิสวัสดิการ

ขณะที่ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศส่งผลกระทบต่อโดยตรงกับภาคการเกษตร ในส่วนของยางพาราพบว่ามีผลผลิตที่ลดลงกว่าปี 2565 ผลผลิตจะลดลงประมาณ 4.8-5.2%

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อาทิตย์ 24 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 32 ฉบับที่: 11561

Col.Inch: 164.79 Ad Value: 197,748

หน้า: 5(กลาง)

PRValue (x3): 593,244

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 7 ปี'กยท.'ลุยคาร์บอนเครดิต บั้มรายได้เพิ่ม-ยกชั้นสวนยั่งยืน

ดังนั้น เกษตรกรต้องวางแผนบริหารปริมาณผลผลิต และรายได้ ให้สม่ำเสมอ การทำสวนยางของเกษตรกรก็ได้รับประโยชน์จากความกังวลเรื่องสภาพโลกร้อน เนื่องจากโครงสร้างสวนยางของไทยมีลักษณะเป็นแบบเปิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ราก ไม้ และยาง เป็น Zero Waste 100% ขณะที่องค์กรชั้นนำต่างๆ ให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนมากขึ้น ดังนั้น กยท. จึงกำหนดแนวทาง 'Greener Better' ด้วยการสร้างนวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์และสังคม ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม

โดยผลักดันโครงการบริหารจัดการ Carbon credit ในสวนยาง เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ เนื่องจากยางพาราสามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 4.22 ตันต่อไร่ ถือเป็นโมเดลสำคัญให้กับพี่น้องในการบริหารจัดการเรื่อง Carbon credit ต่อไป

นอกจากนี้ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ประกอบกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ได้สร้างทั้งวิกฤตและโอกาสให้กับอุตสาหกรรมยางพารา โดยข้อมูลจาก ANRPC คาดการณ์ว่าปริมาณผลผลิตยางจะมีแนวโน้มน้อยกว่าความต้องการใช้ยาง ในขณะที่ความต้องการใช้ยางในอุตสาหกรรมทางการแพทย์มีแนวโน้มความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น

"ก้าวต่อไปของ กยท. คือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางให้สามารถเพิ่มมูลค่า แข่งขันได้ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจฐานราก ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ Smart Farmer Start up ผู้ประกอบการ ในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยางในแต่ละพื้นที่ เพื่อ



ยกระดับ Welfare economy ของคนที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานยางพารา" ขณะนี้ยอมรับว่า กยท. กำลังกับสถานะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และจีน ที่เป็นประเทศผู้ซื้อยางพารารายใหญ่ของโลก โดยรัฐบาลของสหรัฐ อยู่ระหว่างการเบรกความรุนแรงของเศรษฐกิจ ด้วยการขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลให้การบริโภคอาจลดลง ก็จะกระทบต่อการบริโภคในประเทศ ส่งผลให้ลดกำลังการผลิต และอาจลดการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิต ไม่ต่างอะไรกับจีน ดังนั้น ต้องจับตาเศรษฐกิจประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกต่อไป

ส่วนการปรับลดลงของราคายางไปตามราคาในตลาดโลก เกิดจากความต้องการในตลาดโลกลดลง ซึ่งยางพาราไทยไม่ได้ขึ้นไปในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมัน เหมือนในอดีต 20 ปีก่อนหน้าที่ราคาน้ำมันขยับขึ้นหรือลดลง ยางพาราในไทยก็จะปรับตัวตามเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะขณะนี้เทคโนโลยีใหม่ที่ผลิตวัตถุดิบแทนยางสังเคราะห์และยางพาราได้แล้ว ความต้องการของประเทศผู้บริโภคอย่างสหรัฐอเมริกาและจีน อัตราเงินบาทที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ ส่งผลให้ไทยได้รับเงินจากการส่งออกยางพาราเป็นสกุลเงินบาทมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อต่อยอดงานวิจัยเกี่ยวกับยางพาราที่มีจำนวนมาก ผู้การเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราไทย กยท. เตรียมเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณาให้ ตามแผนที่เตรียมเสนอให้ กยท. จัดตั้งบริษัทร่วมทุน โดย กยท. จะถือหุ้น 49%

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อาทิตย์ 24 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11561

หน้า: 5(กลาง)

Col.Inch: 164.79 Ad Value: 197,748

PRValue (x3): 593,244

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 7 ปี'กยท.'ลุยคาร์บอนเครดิต บั้มรายได้เพิ่ม-ยกชั้นสวนยั่งยืน



เอกชนถือหุ้น 51% มีทุนประเดิมในการดำเนินธุรกิจประมาณ 1,500-2,000 ล้านบาท

โดยบริษัทร่วมทุนนี้จะมีฐานะเป็นเอกชน มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน ส่วนเอกชนที่จะร่วมทุนกับกยท. จะเป็นต่างชาติหรือไทยก็ได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติที่จะสนับสนุนเป้าหมายของบริษัทใหม่ เพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราไทย อาทิ ต้องมีนวัตกรรม เทคโนโลยี มีการตลาดที่ยอดเยี่ยม เป็นต้น

ดังนั้น หากसर.อนุมัติให้สามารถดำเนินการได้จะต้องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ (กรม.) เพื่อพิจารณาต่อไป และปลายปีนี้ก็สามารรถคัดเลือกเอกชนที่จะมาร่วมทุนช่วยรักษาเสถียรภาพราคา

ยางพาราให้ยั่งยืน

แม้กยท.จะมีนโยบายยกระดับราคายางพาราไทย โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วย ผู้ว่ากยท. ยังยืนยันว่าโครงการประกันรายได้ยางพาราจะดำเนินการต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรชาวสวนยางว่าราคายางพาราจะไม่ตกต่ำ ชาวสวนยางจะมีกำไรจากการทำอาชีพเกษตรกร มีรายได้ที่มั่นคงมีเสถียรภาพ

โดยล่าสุด กยท. เสนอโครงการประกันรายได้ยางพารา เฟส 4 เพื่อเป็นการประกันรายได้ให้ชาวสวนยาง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) พิจารณาแล้ว



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อาทิตย์ 24 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11561

หน้า: 5(กลาง)

Col.Inch: 164.79 Ad Value: 197,748

PRValue (x3): 593,244

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 7 ปี'กยท.'ลุยคาร์บอนเครดิต บั้มรายได้เพิ่ม-ยกชั้นสวนยั่งยืน

คาดว่าเร็วๆ นี้จะเสนอขอรัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อ  
รักษาเสถียรภาพราคายางพาราต่อไป

“ครบรอบ 7 ปี กยท.ประกาศสร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรม  
ยางพาราและชาวสวนยาง ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
แผนการบริหารยางพาราอย่างยั่งยืน ทั้งด้านราคาทำสวนยางให้เกิด  
ความคุ้มค่า ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ อนุรักษ์แหล่งที่อยู่  
ของพืชและสัตว์ ควบคุมการใช้สารเคมี สร้างระบบการจัดการขยะ  
ที่ดี และด้านสังคม ด้วยการไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชน และคุ้มครอง  
ความปลอดภัยของแรงงานตามกฎหมายแรงงานต่อไป”

ทุกฝ่ายต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไทยกลับมาเป็น  
ผู้ส่งออกยางพาราอันดับต้นๆ ของโลก



**ลำไยออกแล้ว** - นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าลำพูน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อผลผลิตลำไย ตามโครงการกระจายผลผลิตลำไยออกนอกแหล่งผลิตจังหวัดลำพูน ปี 2565 ที่สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรป่าซาง หมู่ 5 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม

# ท่วมนาข้าวพิจิตร

## ฝนกระหน่ำพังกันน้ำแตก อุตุฯเตือนทั่วปท.ยังไม่พังกัย มรสุมคลุมอันดามัน-อ่าวไทย

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนทั่วไทย มีฝนตกหนักบางแห่ง ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ ด้านจังหวัดพิจิตร

▶▶▶ ต่อ : นาน้ำ - หน้า 2

### นาน้ำ

น้ำเทือกเขาเนินมะปรางไหลท่วมบ้านกว่า 40 หลังคาเรือน พนังกันน้ำแตกไหลท่วมข้าว กว่า 300 ไร่

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 9 “ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2565)”

ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเขตเทศบาลนครสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ตั้งแต่ช่วงเวลา 05.00 น. เป็นต้นมา จนถึงช่วงเวลา 08.00 น. ได้เกิดปรากฏการณ์หมอกหนาปกคลุมตัวเมืองสกลนครมืดมิด เช่นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร และบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ส่งผลให้ทัศนวิสัยต่ำการสัญจรลำบาก รถบนถนนต้องเปิดไฟรั้ง น้ำค้างเกาะอยู่ทั่วไป ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ จ.สกลนคร ในรอบหลาย 10 ปี

โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ่งส่วนมากจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาวหรือช่วงเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป ชาวบ้านในพื้นที่ต่างวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา ที่เกิดปรากฏการณ์หมอกคลุมเมื่อครั้งนี้ ที่สำคัญต่างวิตกว่าอาจเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักและเกิดน้ำท่วมใหญ่อีกครั้งเหมือนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ที่ท่วมเขตเทศบาลนานกว่า 1 เดือน โดยน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจในตัวเมืองสูง 1-2 เมตร ส่งผลเสียหายจำนวนมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพิจิตร ว่า ปริมาณน้ำฝนสะสมจากเทือกเขาเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีปริมาณมาก ไหลลงมาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 ตำบล

หนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยระดับน้ำ ได้ไหลเข้าท่วมบ้านชั้นล่างของประชาชน ระดับน้ำท่วม 60-70 เซนติเมตร และบางจุดท่วมข้างสูง 1 เมตร ประชาชนเร่งเก็บของ และขนย้ายสิ่งของไว้บนที่สูง เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ยังคงตกสะสมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอเนินมะปราง ยังคงไหลลงมาอย่างต่อเนื่อง

โดยนางประเสริฐ นามขาว ชาวบ้านที่ภูน้ำท่วม กล่าวว่า ปริมาณน้ำที่ไหลลงมาท่วมบ้าน โดยไหลท่วมชั้นล่าง ต้องเร่งทยอยเก็บของไว้บนที่สูง โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งทีวี ตู้เย็น ต่างขนไว้บนบ้านชั้นสอง เนื่องจากยังกังวล ปริมาณน้ำที่ยังไหลลงมา รวมถึงปริมาณฝนที่ตก

ขณะที่ พนังกันน้ำ บริเวณประตูระบายน้ำ ในหมู่ที่ 3 บ้านบึงมะกรูด ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน ของชลประทานพิจิตร ที่กำลังก่อสร้าง ถูกกระแสน้ำ จากเทือกเขาเนินมะปราง กัดเซาะจนพังเป็นแนวยาวกว่า 5 เมตร เมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมนาข้าวซึ่งส่วนใหญ่ ข้าวหอมมะลิที่เกษตรกร เริ่มทำการเพาะปลูก ภูน้ำท่วมข้างกว่า 300 ไร่

วันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ อบต. จะเข้หิน อ.กรบรี จ.นครราชสีมา เข้าซ่อมแซมแนวสะพานและถนนทางเข้าชุมชนบ้านดิ่งชัน ซึ่งเชื่อมระหว่าง 4 หมู่บ้าน หลังถูกน้ำป่าซัดจนขาดเสียหายเกือบ 10 เมตร ลึก 2 เมตร ระยะทางยาว 50 เมตร อีกทั้งยังมีท่อซีเมนต์ถูกน้ำซัดพัง

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 24 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 43 ฉบับที่: 15060

Col.Inch: 57.48 Ad Value: 71,850

หัวข้อข่าว: ท่วมนาชาวพิจิตร

หน้า: 1 (กลาง), 2

PRValue (x3): 215,550

คลิป: ชาว-ดำ

ระเนระนาด เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้ชาวบ้าน 800 หลังคาเรือนเดือดร้อน

เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเที่ยวพักผ่อนสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม คือ ภูเขาฟูจิกรบุรี ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางดงต้นกล้วย ถูกตัดขาดเช่นกัน โดยหน่วยงานต้องเร่งตัดแต่งต้นไม้ขนาดใหญ่ริมถนน เพื่อป้องกันต้นไม้หักโค่นทับบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรับมือหากเกิดสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองซ้ำอีก

# 7 ปี'กยท.'ลุยคาร์บอนเครดิต บั้มรายได้เพิ่ม-ยกชั้นสวนยั่งยืน

เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศมีจำนวน 1.75 ล้านราย เพาะปลูกยางพาราบนพื้นที่ 19.6 ล้านไร่ ปี 2564 มีการผลิตยางพาราได้ประมาณ 4.7 ล้านตัน ส่งออก 4.13 ล้านตัน มีที่เหลือใช้ในประเทศ โดยผลผลิตยางพาราจะใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ถุงมือ ล้อรถ สายรัด ยางซีด และอยู่ในอุตสาหกรรมเชิงวิศวกรรมต่างๆ เช่น ทำฝิวอนัน แอสฟัลต์ ถานสนามฟูตซอล ฯลฯ

หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2562 ส่งผลให้ความต้องการถุงมือ และเครื่องมือแพทย์ เพื่อสุขอนามัยในการต่อสู้กับโควิด-19 มีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง



กยท. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหาร จัดการเกี่ยวกับเงินของกองทุน ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ ดำเนินการให้ระดับราคายางมีเสถียรภาพ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สามารถผลิตและส่งออกยางพาราได้เป็นอันดับต้นๆ ของโลก

## พิเศษ รายงาน

ถ้าสุทธราคายางพาราปรับตัวลดลงบ้างตามราคาในตลาดโลก ถือว่าเป็นไปตามกลไกตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง เพราะก่อนหน้านี้ราคายางพาราไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้นการลดลงถือเป็นการปรับฐาน แต่การปรับตัวลดลงขอให้เกษตรกรชาวสวนอย่ากังวล เพราะความต้องการยางพารายังมีในตลาดโลก และราคายางพาราจะไม่มีทางเห็นราคา 3 กิโลกรัม 100 บาท อย่างที่หลายคนกังวลแน่นอน

แต่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) คาดการณ์ว่า 6 เดือนหลังของปี 2565 ราคายางก้อนถ้วยจะอยู่ที่ 48 บาท/กิโลกรัม (ก.ก.) ราคาน้ำยางสดอยู่ที่ประมาณ 57 บาท/ก.ก. ราคายางแผ่นดิบอยู่ที่ประมาณ 63 บาท/ก.ก.

ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย.) กยท.มีการเก็บเงินค่าธรรมเนียมส่งออก (เงินเชส) ได้ประมาณ 6,558 ล้านบาท ใกล้เคียงช่วงเดียวกันของปี 2564 เก็บเงินเชสได้ประมาณ 7,000 ล้านบาท คาดว่าตลอดปี 2565 จะสามารถเก็บเงินเชส จากการส่งออกยางพาราได้ประมาณ 8,442 ล้านบาท จากการส่งออกยางพาราใกล้เคียงปีก่อนหน้า ส่วนราคาในประเทศคาดว่าจะทรงตัวในระดับที่เกษตรกรรับได้แน่นอน

นายคุณเดช พัวพัฒนกุล ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่ ปี 2565 ถือเป็นการครบรอบ 7 ปีของกยท. ดังนั้น กยท.ตั้งเป้าใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนภาคเกษตร พร้อมเปิดแผนการบริหารยางพาราอย่างยั่งยืน เชื่อมมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

พร้อมผลักดันให้เกิดความมั่นคงในอาชีพการทำสวนยางระยะยาว เช่น ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมตามความต้องการของตลาด สนับสนุนการปลูกยางแบบสวนยางยั่งยืน สามารถปลดล็อกความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิประโยชน์ของชาวสวนยางให้ทั่วถึงเท่าเทียมกัน โดยการจัดสวัสดิการให้พี่น้องชาวสวนยาง ถือเป็นเกษตรกรเพียงกลุ่มเดียวของประเทศไทยที่ได้รับสิทธิสวัสดิการ

ขณะที่ นายณกรณ์ ตรกรวิวัฒน์ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศส่งผลกระทบต่อโดยตรงกับภาคการเกษตร ในส่วนของยางพาราพบว่ามีผลผลิตที่ลดลงกว่าปี 2565 ผลผลิตจะลดลงประมาณ 4.8-5.2%

ดังนั้น เกษตรกรต้องวางแผนบริหารปริมาณผลผลิต และรายได้ให้สม่ำเสมอ การทำสวนยางของเกษตรกรก็ได้รับประโยชน์จากความกังวลเรื่องสภาพโลกร้อน เนื่องจากโครงสร้างสวนยางของไทยมีลักษณะเป็นแบบเปิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่รากไม้ และยาง เป็น Zero Waste 100% ขณะที่องค์กรชั้นนำต่างๆ ให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนมากขึ้น ดังนั้น กยท. จึงกำหนดแนวทาง 'Greener Better' ด้วยการสร้างนวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์และสังคมควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม

โดยผลักดันโครงการบริหารจัดการ Carbon credit ในสวนยางเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ เนื่องจากยางพาราสามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 4.22 ตันต่อไร่ ถือเป็นโมเดลสำคัญให้กับพี่น้องในการบริหารจัดการเรื่อง Carbon credit ต่อไป

นอกจากนี้ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ประกอบกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ได้สร้างทั้งวิกฤตและโอกาสให้กับอุตสาหกรรมยางพารา โดยข้อมูลจาก ANRPC คาดการณ์ว่าปริมาณผลผลิตยางจะมีแนวโน้มน้อยกว่าความต้องการใช้ยาง ในขณะที่ความต้องการใช้ยางในอุตสาหกรรมทางการแพทย์มีแนวโน้มความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น

"ก้าวต่อไปของ กยท. คือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางให้สามารถเพิ่มมูลค่า แข่งขันได้ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจฐานรากด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ Smart Farmer Start up ผู้ประกอบการ ในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยางในแต่ละพื้นที่ เพื่อ



ยกระดับ Welfare economy ของคนที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานยางพารา" ขณะนี้ยอมรับว่า กยท. กำลังกับสถานะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและจีน ที่เป็นประเทศผู้ซื้อยางพารารายใหญ่ของโลก โดยรัฐบาลของสหรัฐ อยู่ระหว่างการเบรคความรุนแรงของเศรษฐกิจ ด้วยการขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลให้การบริโภคอาจลดลง ก็จะกระทบต่อการบริโภคในประเทศ ส่งผลให้ลดกำลังการผลิต และอาจลดการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิต ไม่ต่างอะไรกับจีน ดังนั้น ต้องจับตาเศรษฐกิจประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกต่อไป

ส่วนการปรับลดลงของราคาเป็นไปตามราคาในตลาดโลก เกิดจากความต้องการในตลาดโลกลดลง ซึ่งยางพาราไทยไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมัน เหมือนในอดีต 20 ปีก่อนหน้าที่ราคาน้ำมันขยับขึ้นหรือลดลง ยางพาราไทยก็จะปรับตัวตามเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะขณะนี้เทคโนโลยีใหม่ที่ผลิตวัตถุดิบแทนยางสังเคราะห์และยางพาราได้แล้ว ความต้องการของประเทศผู้บริโภครายใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาและจีน อัตราเงินบาทที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ ส่งผลให้ไทยได้รับเงินจากการส่งออกยางพาราเป็นสกุลเงินบาทมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อต่อยอดงานวิจัยเกี่ยวกับยางพาราที่มีจำนวนมาก ผู้การเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราไทย กยท. เตรียมเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณาให้ ตามแผนที่เตรียมเสนอให้ กยท. จัดตั้งบริษัทร่วมทุน โดย กยท. จะถือหุ้น 49%



เอกชนถือหุ้น 51% มีทุนประเดิมในการดำเนินการประมาณ 1,500-2,000 ล้านบาท

โดยบริษัทร่วมทุนนี้จะมีฐานะเป็นเอกชน มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน ส่วนเอกชนที่จะร่วมทุนกับกยท. จะเป็นต่างชาติหรือไทยก็ได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติที่จะสนับสนุนเป้าหมายของบริษัทใหม่ เพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราไทย อาทิ ต้องมีนวัตกรรม เทคโนโลยี มีการตลาดที่ยอดเยี่ยม เป็นต้น

ดังนั้น หากสคร.อนุมัติให้สามารถดำเนินการได้จะต้องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ (กรม.) เพื่อพิจารณาต่อไป และปลายปีนี้ก็อาจคัดเลือกเอกชนที่จะมาร่วมทุนช่วยรักษาเสถียรภาพราคา

ยางพาราให้ยั่งยืน

แม้กยท.จะมีนโยบายยกระดับราคายางพาราไทย โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วย ผู้ว่าการกยท. ยังยืนยันว่าโครงการประกันรายได้ยางพาราจะดำเนินการต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรชาวสวนยางว่าราคายางพาราจะไม่ตกต่ำ ชาวสวนยางจะมีกำไรจากการทำอาชีพเกษตรกร มีรายได้ที่มั่นคงมีเสถียรภาพ

โดยล่าสุด กยท. เสนอโครงการประกันรายได้ยางพารา เฟส 4 เพื่อเป็นการประกันรายได้ให้ชาวสวนยาง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) พิจารณาแล้ว

คาดว่าเร็วๆ นี้จะเสนอขอรัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อ  
รักษาเสถียรภาพราคายางพาราต่อไป

“ครบรอบ 7 ปี กยท.ประกาศสร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรม  
ยางพาราและชาวสวนยาง ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
แผนการบริหารยางพาราอย่างยั่งยืน ทั้งด้านราคาทำสวนยางให้เกิด  
ความคุ้มค่า ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ อนุรักษ์แหล่งที่อยู่  
ของพืชและสัตว์ ควบคุมการใช้สารเคมี สร้างระบบการจัดการขยะ  
ที่ดี และด้านสังคม ด้วยการไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชน และคุ้มครอง  
ความปลอดภัยของแรงงานตามกฎหมายแรงงานต่อไป”

ทุกฝ่ายต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไทยกลับมาเป็น  
ผู้ส่งออกยางพาราอันดับต้นๆ ของโลก



# รง.โฟรโมสต์ปิด

# อียาโยน เกษตรกร เป็นแพะ



## จี้อับราคานมดิบ 1 ส.ค.

วงการนมอียาโยน ให้เกษตรกรเป็น “แพะ” เรียกร้องปรับขึ้นราคา น้านมดิบ ทำโรงงานโฟรโมสต์ ปิดตัว ระบุผลพวงจากสภาพแวดล้อมไม่เอื้อ แข่งเดือด กับ 2 เจ้าใหญ่ ด้านนมโรงเรียน ปี 65 พัดเดือด ถูกตัดสิทธิ์ อีกราย ชุมชุมสหกรณ์ฯ จัดเส้นรัฐไฟเขียวปรับราคา น้านมดิบ 1 ส.ค. แยกขาดทุน 2 ปี ฟาร์มโคนมแม่ปิดตัว



ป็นข่าวใหญ่ศึก โดรมวงการโคนม เมื่อ บริษัทฟริส แลนด์ คัมพิน่า (ประเทศไทย)

จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มตรา “โฟรโมสต์” ในเครือออยล์ฟริสแลนด์คัมพิน่า ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ประกาศยุติการผลิตและการจัดจำหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์ในประเทศไทย ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆ ยังสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าและห้างสรรพสินค้าทั่วไปได้ตามปกติ หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่าเป็นผลจากที่ล่าสุดเกษตรกรได้ขอปรับขึ้นราคาน้านมดิบหรือไม่นั้น

นายสันต์ จินหลง นายก

สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ปัญหาที่แท้จริงของบริษัทฯ จากโรงงานที่หลักสี่ มีปัญหาสภาพแวดล้อมอยู่ในพื้นที่แออัด พอเห็นข่าวทุกคนก็ไม่เข้าใจคิดว่ามีต้นเหตุจากต้นทุนราคาน้านมดิบแพง จากเกษตรกรเรียกร้องให้ปรับราคาใหม่ในเวลานี้ ซึ่งความเป็นจริงโรงงานปิดก่อนที่ราคาน้านมดิบเตรียมจะปรับขึ้น ขณะที่เวลานี้ น้านมดิบก็ยังเป็นราคาตามประกาศเดิมอยู่ (กราฟฟิกประกอบ) ซึ่งกระแสข่าวออกมาเป็นปีแล้ว แต่บริษัทมาหยุดผลิตวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้มีปัญหาต่อผู้บริโภคมากนัก

“อีกด้านหนึ่งในวันนี้ (20 ก.ค.65) มีโรงงานนมเอกชน 1 ราย คือ บริษัท เขาใหญ่ เฟรช

มิลค์ จำกัด กลุ่มพื้นที่ 2 ถูกตัดสิทธิ์โควตานมโรงเรียน และกำลังจะหาเอกชนรายใหม่มาส่งแทน เนื่องจากน้านมโคมีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคชนิด แบซิลลัส ซีเรียส (Bacillus cereus) เป็นโทษร้ายแรง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ล่าสุดคณะกรรมการระดับจังหวัดนครราชสีมา มีมติให้จัดสรรเฉลี่ยแต่ละรายทุกโรงในพื้นที่”

นายพนพล เจริญกิตติ

อดีตผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม หรือมีลัด

# เปิดโหมไลน์ การปรับราคา นํ้านมดิบ

หน่วย : บาท/กิโลกรัม



ปี	มคิ คสม.	ปรับราคา กลาง	ราคากลางนมโรงเรียน	
			นมพาสเจอร์ไรส์ (ถุง)	นมยู.เอช.ที (กล่อง)
2550	24 เม.ย.	13.75	→ 4.29	→ 5.94
2550	22 ต.ค.	14.50	→ 5.14	→ 6.52
2551	29 ก.ค.	18.00	→ 6.57	→ 7.86
2552	28 ม.ค.	16.50	→ 6.26	→ 7.55
2553	7 ก.ย.	17.00	→ 6.16	→ 7.40
2554	28 มี.ค.	18.00	→ 6.37	→ 7.61
2557	25 พ.ย.	19.00	→ 6.58	→ 7.82

**หมายเหตุ : ปี 2553 ปรับราคากลางลดลง  
เน้นโรงงาน ใกล้โรงเรียน ต้นทุนขนส่งลดลง**

STIM INFO GRAPHIC

ที่มา : “ฐานเศรษฐกิจ” รวบรวม

จนกว่าจะมีการปรับขึ้นราคานํ้านมดิบ ถ้าไม่ได้ก็จะมีผลเคลื่อนไหวต่อเนื่อง

ทั้งนี้ติดตาม คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลด์บอร์ด) ยังมีเรื่องอื่นอีก อาทิ เห็นชอบปรับราคากลางรับซื้อนํ้านมโค หน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ในปี 2565 จาก กก.ละ 19 บาท เป็น 20.50 บาท และให้ภาครัฐชดเชยให้ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ 0.75 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยคาดว่าจะใช้เงินประมาณ 270 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากมีการปรับขึ้นราคากลางนํ้านมดิบ จะส่งผลให้มีการปรับราคากลางนมโรงเรียนใหม่ อาทิ นมพาสเจอร์ไรส์ ราคากลางปรับขึ้นเป็น 7.14 บาท ต่อถุง, นมยู.เอช.ที เป็น 8.38 บาทต่อกล่อง, นมชนิดซองเป็น 8.28 บาท โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อถุงหรือกล่อง 0.56 บาท แต่หากสถานการณ์ด้านราคาวัตถุดิบอาหารปรับลดลง ให้คณะกรรมการจัดทำข้อเสนอราคานํ้านมโคและผลิตภัณฑ์นม และพิจารณาทบทวนการกำหนดราคาให้สอดคล้องกับสถานการณ์

“สถานะฟาร์มโคนมขนาดเล็กยังมีเป็นจำนวนมากในกลุ่มของชุมนุมสหกรณ์โคนมฯ ประมาณ 1.8 หมื่นครัวเรือน มีต้นทุนนํ้านมดิบเฉลี่ย 16.39 บาทต่อกิโลกรัม ถ้าเป็นฟาร์มขนาดเล็ก 18.29 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนระดับภาคภาคใต้จะขาดทุนมากที่สุด ส่วนภาคเหนือได้รับผลกระทบเกษตรกรเล็กเลี้ยงวัวนมแล้ว 105 ฟาร์ม และเกษตรกรโคนมฟาร์มขนาดเล็กในภาคอื่น ๆ เริ่มทยอยเลี้ยงโคนม เพราะต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้น” นายชัยฤทธิ์ กล่าว ●

บอร์ด กล่าวว่า วันนี้ราคานํ้านมดิบยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นสักสิ่งเดียว อาย่าโยนบาปให้เกษตรกร

ตกเป็นแพะ กรณีโรงงานนมพาสเจอร์ไรส์ของโฟรมอสต์ปิดตัว ขณะที่เกษตรกรขาดทุนมา 2 ปีแล้ว ทั้งนี้ฟริสแลนดัดคัมพิน่าในไทย วัตถุประสงค์การตั้งบริษัทเพื่อระบายนมผง ไม่ต้องการใช้นํ้านมดิบ เทียบกับฟริสแลนดัดคัมพิน่า ใน เวียดนาม อินโดนีเซีย ใช้นมผง 100% แต่ของไทยมาผูกกับนํ้านมดิบที่บริษัทจำเป็นต้องรับซื้อจากเกษตรกร เพราะไม่เห็นนั้นจะไม่สามารถขอโควตานํ้าเข้านมผงได้ วันนี้ตลาดนมพาสเจอร์ไรส์ในส่วนของนมพาสเจอร์ไรส์ ทางนมโฟรมอสต์ แข่งสู้นมวัวแดงของ อ.ส.ค. และ ซีพี - เมจิ อีก 2 ผู้เล่นรายใหญ่ลำบาก ประกอบกับราคานมผงก็แพงขึ้น การปิดโรงงานของบริษัทจึงมาจากหลายเหตุปัจจัย ไม่ใช่จากการจะปรับ

ขึ้นราคานํ้านมดิบแน่นอน แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการนม กล่าวว่า สถานการณ์ตอนนี้ลำบาก เกษตรกรเลิกเลี้ยงไปจำนวนมาก ทำให้นํ้านมดิบขาดแคลนมาก ไม่รู้จะทำอย่างไร อาจกระทบโครงการนมโรงเรียนได้ในอนาคต

ด้านนายชัยฤทธิ์ จำเล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า มติของชุมนุมสหกรณ์ฯ มีมติ 2 ข้อ กล่าวคือ 1.เห็นชอบปรับราคากลางรับซื้อนํ้านมดิบหน้าศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบในปี 2565 จากกิโลกรัม (กก.) ละ 17.50 บาท เพิ่มอีก กก.ละ 2.25 บาท เป็น กก.ละ 19.75 บาทในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 และ 2.ระงับการนำเข้านมผงชั่วคราว

**การปิดโรงงาน  
ของบริษัทฯ  
มาจากหลาย  
เหตุปัจจัย  
ไม่ใช่จากการ  
จะปรับขึ้นราคา  
นํ้านมดิบแน่นอน**

# 'อดีตฉันทนา' มาเป็นกูรูเกษตรอินทรีย์ ชีวิตหญิงแกร่ง 'แอน พรหมศักดิ์' รักที่จะทำแล้วไม่ท้อ..'สวนผักในกรุง!!'



“รายได้จากการปลูกผักขายอาจจะไม่ได้เยอะ แต่กลับทำให้เรารู้สึกดีและภูมิใจมาก”

...เจ้าของสวนผัก “เกษตรสุขกลางกรุง ณ ทุ่งบางเขน” บอกกับเราเรื่องนี้ ในวันที่เรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยือนเธอที่สวนซึ่งกำลังเป็นแลนด์มาร์คใหม่ให้กับผู้ที่ชื่นชอบผักสดปลอดสารพิษ โดยนอกจากเรื่องราวของสวนผักในเมืองแห่งนี้แล้ว กับเส้นทางชีวิตของเธอก็น่าสนใจเช่นกัน ซึ่งวันนี้ “ทีมวิถีชีวิต” จะพาไปทำความรู้จัก สัมผัสเรื่องราววิถีชีวิตของผู้หญิงคนนี้... “แอน พรหมศักดิ์”

“การที่เราหันมาปลูกผักอย่างจริงจังและทำมาจนถึงทุกวันนี้ เริ่มจากปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการทำงานหนักจนไม่มีเวลาใส่ใจตัวเอง กินแต่อาหารไม่มีประโยชน์ ทำให้ต้องหันกลับมาดูแลสุขภาพ และปรับพฤติกรรมกรกินของตัวเองอย่างจริงจัง โดยหันมาเน้นกินผักมากขึ้น และก็เริ่มปลูกผักไว้กินเอง จากสวนครัวในกระถางที่ปลูกบริเวณหน้าบ้านทาวน์เฮาส์...” เสียงจาก แอน พรหมศักดิ์ เจ้าของสวนผักในเมืองรายนี้เล่าให้เราฟังถึงจุดเริ่มต้นเรื่องราวของเธอกับสวนผัก

พร้อมกันนี้เธอได้เล่าย้อนถึงเส้นทางช่วงวัยเด็กของตัวเองให้เราฟังว่า เธอเกิดและเติบโตที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งด้วยข้อจำกัดเรื่องฐานะทางบ้าน หลังจบ ป.6 เธอก็ต้อง

ออกจากโรงเรียน และมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงเพื่อหางานทำ เริ่มจากทำงานรับจ้างทั่วไป พอโตขึ้นมาหน่อยก็ไปเป็นสาวโรงงาน อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยทำงานโรงงานได้ประมาณ 4 ปี เธอก็ได้แต่งงานกับสามี คือ “ตี๋-ไชยรัตน์ นิยมรัตน์” โดยหลังจากแต่งงานเธอและสามีก็ย้ายมาอาศัยอยู่ที่ซอยพหลโยธิน 55 และช่วยกันทำงานรับเหมาเกี่ยวกับเจ็มเจาะ ทำฐานราก

ต่อมา หลังจากที่มี “ลูกสาว” คือ “น้องอันดา นิยมรัตน์” เธอก็ต้องหยุดทำงานเพื่ออยู่บ้านเลี้ยงลูก จนเมื่อลูกเริ่มโตขึ้นมาหน่อย เธอก็ได้มาเช่าร้านข้าวมันไก่ในซอยที่อาศัยอยู่เพื่อช่วยสามีหารายได้อีกทางหนึ่ง

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/วิถีชีวิต

วันที่: อาทิตย์ 24 กรกฎาคม 2565

ปีที่: - ฉบับที่: 26582

Col.Inch: 232.48 Ad Value: 418,464

คอลัมน์: วิถีชีวิต: 'อดีตฉันทนา' มาเป็นเกษตรกรอินทรีย์ ชีวิตหญิงแกร่ง 'แอน พรหมศักดิ์'...

หน้า: 4(เต็มหน้า)

PRValue (x3): 1,255,392

ศิลปิน: สีสี่



กับคนที่เรอสุดรัก สามิ และลูกสาว

แอน เล่าต่อว่า แรก ๆ ที่ทำข้าวมันไก่ขาย เรียกว่าร้านแทบเจ๊ง แต่ด้วยความที่เป็นคนไม่ยอมแพ้ ก็เลยพยายามศึกษาพัฒนาปรับปรุงสูตรใหม่ ปรากฏว่าขายดีมากจึ้น จากนั้นเธอก็เพิ่มเมนูก๋วยเตี๋ยวเข้ามา ขณะที่ช่วงเย็นก็ขายเมนูข้าวเหนียวไก่ทอด แต่ก็ยังไม่พอ หลังจากที่ขายของไปได้ระยะหนึ่ง แอนมองว่าในซอยที่เธออาศัยอยู่นั้นอาชีพจับวินมอเตอร์ไซค์ดูจะรายได้ดี เพราะในซอยมีหอพักและมือนักศึกษาอยู่เยอะ เธอก็เลยตัดสินใจจับวินมอเตอร์ไซค์ด้วย ในช่วงที่ร้านหยุดหรือช่วงเย็นที่พอมีเวลาว่าง หรือหากไม่มีเวลาวิ่งวินเอง ก็จะปล่อยคิวให้คนอื่นเช่า โดยเธอบอกว่า จะไม่ยอมปล่อยทิ้งเวลาว่างไปเฉย ๆ อย่างเด็ดขาด

“ที่แรกแค่จะทำขายเป็นอาชีพเสริม แต่กลายเป็นว่าร้านข้าวมันไก่กลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้หลักให้เราเลย เพราะงานรับเหมาของแฟนก็เริ่มน้อยลง บวกกับมีปัญหาหลายอย่าง ที่สุดแฟนจึงเลิกทำงานรับเหมา แล้วมาช่วยเราค้าขายอย่างเต็มตัว” แอนบอกเล่าถึงจุดเปลี่ยนชีวิตทางอาชีพของครอบครัวเธอ

**“ประสบการณ์จะสอนเราเอง  
ว่าจะไรใช้ หรือจะไรไม่ใช้”**

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/วิถีชีวิต

วันที่: อาทิตย์ 24 กรกฎาคม 2565

ปีที่: - ฉบับที่: 26582

Col.Inch: 232.48 Ad Value: 418,464

คอลัมน์: วิถีชีวิต: 'อดีตฉันทนา' มาเป็นเกษตรกรอินทรีย์ ชีวิตหญิงแกร่ง 'แอน พรหมศักดิ์'...

หน้า: 4(เต็มหน้า)

PRValue (x3): 1,255,392

ศิลปิน: สีสี่



อย่างไรก็ตาม แม้การค้าขายจะสร้างรายได้  
อย่างคึกคักจริง แต่กลายเป็นว่าเรื่องของสุขภาพของเธอ  
นั้นก็กลับเริ่มแยกลง จากสาเหตุที่ไม่มีเวลาดูแลตัวเอง เพราะ  
ตั้งแต่เปิดร้านจนถึงเก็บร้าน เธอแทบไม่มีเวลากิน กินก็ไม่  
ตรงเวลา กินแบบรีบ ๆ เอาที่ง่าย ๆ ให้อิ่มเพื่อจะได้มาขาย  
ของ สุดท้ายก็ทำให้เธอเป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด และ  
ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เธอหันกลับมาใส่ใจสุขภาพตัวเอง ปรับ  
พฤติกรรมการกิน และได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นให้หันมาทำสวนผัก  
ปลอดสารพิษ โดยศึกษาการปลูกผักจริงจัง จนขยับขยายกลับมา  
เป็นสวนผักของเธอเอง โดยเธอตั้งชื่อว่า "เกษตรสุขกลางกรุง  
ณ ทุ่งบางเขน"

"ตอนนั้นหมอบอกว่าต้องกินยา แต่เราไม่ยอมกินยา ก็  
เลยถามหมอบอกว่าต้องทำยังไง หมอก็ตอบว่าในเรื่องของการ  
ควบคุมอาหาร เปลี่ยนพฤติกรรมกินหันมากินผักผลไม้ให้  
เยอะ ๆ แต่พอเราไปซื้อผักที่ตลาดมากินรู้สึกว่ารสชาติแปลก ๆ  
ทำให้เริ่มไม่มั่นใจว่าผักที่กินจะปลอดภัยจริงไหม ทำให้หันมา  
ปลูกผักกินเอง ก็เลยเริ่มศึกษาการปลูกผักในกระถาง โดยใช้พื้นที่  
หน้าบ้านทาวน์เฮาส์ ที่ก็มีอยู่ไม่เยอะ ที่นี้พอศึกษาเรื่องการปลูก  
ผักอินทรีย์ ก็ต้องเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมัก พอคิดว่าลูกค้า  
ประจำที่ร้านข้าวมันไก่คนหนึ่งเขาเลี้ยงไก่ แพะ  
ควาย และม้า อยู่ท้ายซอย เราก็ไปที่บ้านเขา  
เพื่อไปขอมูลสัตว์มาทำปุ๋ยหมัก ก็เลยได้มาเห็น  
ว่าท้ายซอยที่อยู่มา 10 กว่าปี มันมีพื้นที่คือเป็น  
ธรรมชาติอยู่ด้วย"

เธอเล่าอีกว่า พอได้เห็นที่ดินผืนนี้ เธอก็  
ตกหลุมรักทันที เพราะมีบรรยากาศเหมือนตอน  
อยู่บ้านนอก ทำให้นึกถึงบรรยากาศตอนเป็นเด็ก  
หลังจากวันนั้นถ้าหากมีเวลาหรือวันหยุดเธอกับ  
สามีก็มักจะพาลูกเข้าไปอยู่ที่บ้านของพี่ที่เลี้ยง  
สัตว์ท้ายซอยคนนี้ บางทีก็ไปพูดคุย บางครั้งก็  
ไปปิ้งย่างทำอาหารกิน ไปช่วยเขาเลี้ยงสัตว์ พา

ลูกไปปลูกผัก จนเริ่มไม่อยากจะกลับมาอยู่ที่บ้านเลย

จนวันหนึ่ง พี่คนนั้นได้บอกว่า ที่ดินที่อยู่ตรงข้ามกับที่ดิน  
ของพี่คนนี้ออขายอยู่ และระหว่างรอขายก็ปล่อยให้เช่า พอรู้เรื่อง  
นี้ เธอกับสามีก็ไปติดต่อขอเช่าทันที โดยเป็นการเช่าแบบปีต่อ  
ปี ซึ่งตอนนั้นเธอไม่ได้คิดกังวลเลยว่าหากวันหนึ่งเจ้าของที่ดิน  
ขายที่ได้เธอก็ต้องย้ายออก

"ตอนที่ตกลงเช่าที่ ก็มีคนมาพูดว่าเราบ้า เพราะหาก  
เจ้าของขายที่ดินได้ เราก็ต้องย้ายออก อีกอย่างที่ตรงนี้ หากฝน  
ตกหนักน้ำก็ท่วมด้วย แต่เราไม่สนใจ เพราะด้วยความอยากทำ  
บอกตรง ๆ จังหวะนั้นรู้สึกเริ่มเบื่อกับชีวิตที่ต้องเร่งรีบจนไม่มี  
เวลาพักผ่อนแล้ว ซึ่งการค้าขายอาจเป็นอาชีพที่ทำให้เรามีราย  
ได้ดีก็จริง แต่พอลองบวกลบคุณค่าแล้ว กลับพบว่าเราขาดทุน  
ด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตมากกว่า" แอนเล่าถึงเรื่องที่เป็นอีก  
จุดที่ทำให้เธอตัดสินใจเดินหน้าลุยไปเรเจกทีนี้

แล้วพอสัญญาเช่าที่ผืนนี้ผ่าน เธอกับสามีก็เริ่มพลิกที่  
รกร้างให้เป็น "สวนผักกลางเมืองในฝันของเธอ" และหันมา  
เป็นเกษตรกรเต็มตัว โดยเธอได้ขออนุญาตเจ้าของที่เพื่อปรับ  
พื้นที่ ขุดสระน้ำไว้กักเก็บน้ำฝน และขุดปลูกกระถาบเล็ก ๆ  
อีก 1 หลังเพื่อไว้สำหรับอยู่อาศัย ซึ่งเจ้าของที่ก็ใจดีและ  
สนับสนุนเต็มที่ หลังจากปรับพื้นที่และปลูกกระถาบเสร็จ  
เธอกับสามีก็พาลูกย้ายเข้ามาอยู่ในทันที ซึ่งจากวันนั้นถึงวัน  
นี้ก็เป็นเวลากว่า 4 ปีแล้ว

"ตอนมาอยู่แรก ๆ ก็ต้องออกไปดูร้านข้าวมันไก่ด้วย  
แต่ตอนหลังตัดสินใจยกบ้านให้ห้องขายกับห้องสระไว้เอาไว้  
ดูแล เพราะไม่อยากออกไปจากสวนแล้ว ซึ่งผักที่ปลูกได้  
หลัก ๆ จะไว้กินเอง ส่วนถ้าเหลือก็เก็บใส่ถุงไปขายที่ร้าน  
ข้าวมันไก่ ซึ่งกลายเป็นว่าการที่ขายผักที่เราปลูกเองได้ 20-  
30 บาท ทำให้เรารู้สึกดีมากว่าขายข้าวมันไก่อีก"

หลังจากนั้นแอนก็เลยคุยกับสามีว่าอยากจะปลูกผัก  
ขายแบบจริงจัง โดยช่วยกันทำ 2 คน จากนั้นก็ขยับขยายแปลง  
ผักมาเรื่อย ๆ จากปลูกผักสวนครัว ก็มาปลูกผักกินสด และ

ผักสลัดหลายชนิด จากนั้นก็มาทำเพจเฟซบุ๊กและยูทูปเพื่อให้คนรู้จักและเป็นช่องทางให้ความรู้กับคนอื่น ๆ จนสวนของเธอเป็นที่รู้จักมากขึ้น และมีคนสอบถามเข้ามาว่า อยากให้เปิดคอร์สสอนปลูกผัก เธอเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีก็เลยจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้น ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็มีคนมาเรียนกับเธอแล้วกว่า 50 รุ่น รวม ๆ แล้วก็มีคนที่เธอให้ความรู้ไปแล้วมากกว่า 1,000 คน

*"ตอนช่วงโควิด-19 ระบาดหนัก ยังมีคนมาขอองเรียนปลูกผักเยอะมาก เพราะตอนนั้นคนต้องกักตัวอยู่บ้าน จึงอยากที่จะปลูกผักเอาไว้กินเอง ซึ่งคนที่มาเรียนปลูกผักกับเราก็มีหลากหลายอาชีพมาก ส่วนใหญ่ที่มาเรียนเพราะเขาก็อยากปลูกผักกินเอง และส่วนหนึ่งก็อยากปลูกขายทำเป็นอาชีพเสริมด้วย"* แอนเล่าให้ฟังเรื่องนี้ พร้อมรอยยิ้มอย่างภูมิใจ ที่จากคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานด้านการทำเกษตรมาก่อน แต่แล้ววันหนึ่งชีวิตก็พลิกผันกลายเป็น "ผู้ให้ความรู้ด้านเกษตร" กับคนอื่น ๆ ได้

ทั้งหมดนี้ เธอย้ำว่า เกิดจากคำ 2 คำ นั่นคือคำว่า "พยายาม" และคำว่า "ไม่ยอมแพ้" นั่นเอง

ก่อนจากกันวันนั้น แอน พรหมศักดิ์ เจ้าของสวนผักกลางเมืองคนเดิม บอกกับ "ทีมวิถีชีวิต" ว่า เธออาจจะไม่ได้เป็นคนเก่งที่สุด แต่ก็พร้อมที่จะแชร์ความรู้ให้กับคนอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือ และเพื่อให้เดินไปด้วยกัน ซึ่งทุกครั้งที่ได้สอน



กร:ทีมเกษตรสุขกลางกรจ

ให้คนอื่นสามารถนำความรู้ที่เธอมอบให้กลับไปทำได้สำเร็จ เธอมีความสุขมาก ๆ อย่างไม่รู้ดี เห็นสิ่งอื่นใดที่เธออยากขอบคุณมากที่สุดก็คือ "สามี" ที่เป็นคนที่คอยสนับสนุนและพร้อมเดินไปกับเธอด้วยกันตลอด... *"เราถือว่าตัวเราโชคดีมากที่สุด ที่สามีเรามีความชอบและความคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกับเรา แดมสนับสนุนทุกก้าวที่เราจะเดินไปตลอด จนถึงกับต้องบอกตัวเองเลยว่า... ไม่มีเขา... ไม่มีเราวันนี้"*

บดินทร์ ศักดาเยี่ยงยงค์ : รายงาน

## 'ความกล้า' คือ 'ภาคความสำเร็จ'

แอน พรหมศักดิ์ เธอเล่าด้วยว่า เป้าหมายตอนนี้ไม่ได้มีอะไรมาก แต่ก็คุยกับสามีไว้ว่าหากอายุมากขึ้นก็อยากมีที่ดินไว้ปลูกป่าใช้ชีวิตที่สงบไม่ได้คิดที่จะสร้างให้ใหญ่โตไปกว่านี้แล้ว เพราะถ้าทำเยอะเกินไปก็จะเข้าไปอยู่ในรูปเดิม ๆ ที่เคยเห็นออกมา ส่วนที่หลายคนชอบบอกว่า "เธอบ้ามาก" ที่กล้าลงทุนปลูกผักในเมืองแบบนี้ เธอเองคิดว่าถ้าหากเธอไม่กล้าลงมือทำตอนนั้น ก็คงไม่มีวันนี้แน่นอน ดังนั้น สำหรับคนที่มาขอคำแนะนำ เธอก็จะบอกว่า อันดับแรกเลยคือ ควรเริ่มจากศึกษาหาความรู้ และเมื่อคิดว่าจะอยากทำจริง ๆ แล้ว ก็ต้องกล้าเริ่มลงมือทำเลย แล้วประสบการณ์จะสอนเราเอง ว่าอะไรใช่ หรืออะไรไม่ใช่



*"กล้าที่จะทำก่อน ขออย่าไปกลัวปัญหา และอย่าไปคิดว่า ปลูกแล้วไม่รอด ปลูกแล้วตาย อย่าพูดอย่าคิดกับตัวเองแบบนั้น ให้คิดว่าที่ปลูกไม่ได้ เพราะยังพยายามไม่พออย่างเราเองก็ไม่ได้มีพื้นฐานเลย แต่อาศัยใจสู้ไม่ถ้อ ก็เลยมาได้จนถึงวันนี้"*



“การมอบโคให้กับเกษตรกรในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ในครั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการส่งมอบโคจำนวน 54 ตัว และส่งมอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี จำนวน 54 ตัว เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำโคไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างความมั่นคงในครัวเรือน โดยกรมปศุสัตว์จะส่งเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำทั้งในเรื่องการเลี้ยง การดูแล ตลอดจนเรื่องสุขภาพสัตว์อย่างใกล้ชิด” นายประภัตร กล่าว

นอกจากนี้ นายประภัตร ยังได้ชี้แจงและขอความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ จ.ขอนแก่น และอุดรธานี ให้ช่วยกันผลักดันโครงการ “สานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการปล่อยสินเชื่อสำหรับการประกอบอาชีพ การเกษตร หรืออาชีพนอกภาคเกษตร หรือการลงทุนค้าขาย เพื่อเสริมรายได้ในครัวเรือน เน้นอาชีพที่มีตลาดรองรับชัดเจน มีการประกันราคารับซื้อผลผลิต สามารถสร้างรายได้ในระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือน มีผลตอบแทนเบื้องต้นเพียงพอต่อการดำรงชีพ และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงต่อไปได้ในอนาคต ซึ่งโครงการดังกล่าว มีเมนูทางเลือกให้กับเกษตรกรในด้านต่าง ๆ ทั้งเมนูอาชีพด้านปศุสัตว์ เมนูอาชีพด้านพืช และเมนูอาชีพด้านประมง โดยสามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ตามโครงการได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) ยื่นขอกู้เงินที่ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาที่ตนเองมีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งของโครงการ (Walk In) และ 2) ให้ผู้ขอกู้ลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อผ่านช่องทาง Line Official : BAAC Family และนัดหมายผู้ขอกู้ผ่านระบบนัดหมาย โดยวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน จำนวน 100,000 บาท แต่ต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายและหรือค่าลงทุนจริงของลูกค้าแต่ละราย



# "ประภัตร" ลุยแดนอีสาน ส่งมอบโคให้เกษตรกรในโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565, 16.20 น.

ถูกใจ 1 แชร์ 1 Tweet แชร์

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

ถูกใจ คุณและอีก 1.2 แสน คนถูกใจสิ่งนี้



วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบโคให้กับเกษตรกรในโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายจรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ผู้นำภาคประชาชน ตลอดจนเกษตรกรเข้าร่วม ว่า โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานมอบโค กระบือให้แก่เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน ทำให้เกษตรกรมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้กระบือเป็นทรัพย์สินของตนเอง เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

"การมอบโคให้กับเกษตรกรในโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการส่งมอบโคจำนวน 54 ตัว และส่งมอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 54 ตัว เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำโคไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างความมั่นคงในครัวเรือน โดยกรมปศุสัตว์จะส่งเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำทั้งในเรื่องการเลี้ยง การดูแล ตลอดจนเรื่องสุขภาพสัตว์อย่างใกล้ชิด" รรมช.ประภัตร กล่าว

นอกจากนี้ รรมช.ประภัตร ยังได้ชี้แจงและขอความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และอุดรธานี ให้ช่วยกันผลักดันโครงการ "สานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร" ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการปล่อยสินเชื่อสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร หรืออาชีพนอกภาคเกษตร หรือการลงทุนค้าขาย เพื่อเสริมรายได้ในครัวเรือน เน้นอาชีพที่มีตลาดรองรับชัดเจน มีการประกันราคาซื้อขายผลผลิต สามารถสร้างรายได้ในระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือน มีผลตอบแทนเบื้องต้นเพียงพอต่อการดำรงชีพ และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงต่อไปได้ในอนาคต ซึ่งโครงการดังกล่าว มีเมนูทางเลือกให้กับเกษตรกรในด้านต่าง ๆ ทั้งเมนูอาชีพด้านปศุสัตว์ เมนูอาชีพด้านพืช และเมนูอาชีพด้านประมง โดยสามารถยื่นความประสงค์ขอทำตามโครงการได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) ยื่นขอกู้เงินที่ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาที่ตนเองมีภูมิสำเนาหรือที่ตั้งของโครงการ (Walk In) และ 2) ให้ผู้ขอกู้ลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อผ่านช่องทาง Line Official : BAAC Family และนัดหมายผู้ขอกู้ผ่านระบบนัดหมาย โดยวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน จำนวน 100,000 บาท แต่ต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายและหรือค่าลงทุนจริงของลูกค้านั้นแต่ละราย